

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางช้อย จันท์มิตร เป็นคนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวจุฑามาศ จันท์มิตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๒๘๘/๒๕๖๗

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๓๒๓/๒๕๖๗

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้รับคำร้องจากนางสาวจุฑามาศ จันท์มิตร ซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางช้อย จันท์มิตร ว่านางช้อยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ไม่สามารถสื่อสารและช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถจัดการงานหรือทำนิติกรรมใด ๆ ได้ด้วยตนเอง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่านางช้อยเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวจุฑามาศ

ศาลได้ประกาศวันนัดไต่สวนแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ทางไต่สวนได้ความจากพยานหลักฐานของผู้ร้องว่านางสาวจุฑามาศ จันท์มิตร เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางช้อย จันท์มิตร กับนายทอง จันท์มิตร นางช้อยเป็นบุตรของนายแคล้ว ตูละ กับนางชุมแก้ว ตูละ ซึ่งบิดามารดาและสามีของนางช้อยได้ถึงแก่ความตายแล้ว นางช้อยกับนายทอง มีบุตรด้วยกัน ๔ คน คือ ๑. นายจำลอง จันท์มิตร ๒. นายณรงค์ จันท์มิตร ๓. นายกิตติพิชญ์ จันท์มิตร และ ๔. นางสาวจุฑามาศ จันท์มิตร ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนามรณบัตร สำเนาใบสำคัญการสมรส และบัญชีเครือญาติ เอกสารหมาย ร.๑ ถึง ร.๖ นางช้อยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้ไม่สามารถพูดจาหรือสื่อสารได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา และไม่สามารถจัดการงานหรือทำนิติกรรมใด ๆ ได้ด้วยตนเอง ตามสำเนาเอกสารรับรองความพิการ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และภาพถ่าย เอกสารหมาย ร.๗ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางช้อยเป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวจุฑามาศ ทั้งนี้ ทายาทอื่นของนางช้อยได้ให้ความยินยอมและไม่คัดค้านตามหนังสือให้ความยินยอม เอกสารหมาย ร.๘ นางสาวจุฑามาศไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาลได้ความดังกล่าวแล้วเห็นว่า นางช้อย จันท์มิตร ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบจนไม่สามารถสื่อสารและช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งไม่สามารถจัดการงานหรือทำนิติกรรมใด ๆ ได้ด้วยตนเอง ถือได้ว่านางช้อย

เป็นบุคคลวิกลจริต เมื่อนางสาวจุฑามาศ จันทรมิตร เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางช้อย ที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วเห็นสมควรให้นางสาวจุฑามาศเป็นผู้อนุบาล

ศาลจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ว่านางช้อย จันทรมิตร เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวจุฑามาศ จันทรมิตร

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภัชดาพร บุญสนิท สุขนคร

ผู้พิพากษา